

theo đúng mẫu bảng đã trao tặng trước đây và đã giữ đến ban đại diện AH Canada, Bắc Cali, Nam Cali vào đầu tháng 12/02 để xin chuẩn bị lễ trao tặng vào dịp họp mặt Tất niên hay Tân niên có đông đủ AH và gia đình tham dự chung vui.

Việc tặng bảng ĐTT, là một truyền thống tốt đẹp của gia đình Công Chính, chúng ta nên cố gắng duy trì trong tương lai cũng như duy trì Lá Thư Công Chính để "Giữ cho còn có nhau" như chúng ta đã thường nhắc nhở ở trang cuối mỗi Lá Thư.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin tường trình việc phụ trách Bảng ĐTT và phần tài chánh liên hệ. Như đã tường trình nơi trang 166-167 trong Lá Thư số 77 năm 2001:

số tiền tồn quỹ Bảng ĐTT là = \$827.50
Chi phí làm một bảng khoảng \$120 (kể cả bưu phí)

Nay đang dự chi cho 4 bảng là \$480.
Quỹ còn lại khoảng : \$827.50 - \$480 = \$347.50,

Với số tiền này có thể chi tiêu cho 3 bảng trong tương lai.

Phụ trách việc Bảng ĐTT từ 10 năm qua, chúng tôi ba người trong ban đại diện AH Nam Cali nhiệm kỳ trước đây (nhiệm kỳ 20 năm!): AH Lưu Văn Quế, AH Lý Đải và tôi Lê Khắc Thí, chúng tôi đã cố gắng chu toàn mọi việc, từ việc đề nghị lập bảng ĐTT, đến việc gây quỹ, tổ chức trao tặng, liên lạc với ban đại diện AH địa phương.

Nay chúng tôi xin đề nghị một nhóm AH, hay một ban đại diện AH ở địa phương có đông AH nhận lãnh "công tác" này thay cho chúng tôi để giữ được truyền thống tốt đẹp và chúng tôi cũng kêu gọi sự tiếp tay của quý AH về phương diện ủng hộ tài chánh cho Bảng ĐTT, nay chỉ còn rất ít không đủ chi phí cho một vài năm tới, chi phiếu xin gửi cho chúng tôi để chuyển giao lại cho nhóm phụ trách Bảng ĐTT có đủ phương tiện duy trì việc tặng Bảng ĐTT. Xin cảm ơn quý

AH.

TM nhóm phụ trách

Lê Khắc Thí

Lời hay ý đẹp

- * Người có tư tưởng cao thượng không bao giờ bị cô độc
- * Cái ánh sáng thật sự là ánh sáng soi đường cho mỗi người đi vào cuộc đời
- * Danh tiếng là hương thơm của những hành động anh hùng.



AH Nguyễn Tấn Thọ và Ái Văn tặng quà và chúc mừng anh chị Lê Khắc Thí trong lễ mừng Bát Tuần và 50 năm Anniversary